

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๗๘๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

กัญยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๗
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่ สทศ.๐๐๐๑/ว.๒๒๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่า ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อนำผลไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน และในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้กำหนดจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ และ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘ กำหนดสอบ วันละ ๒ รอบ ใช้เวลาสอบรอบละ ๑๘๐ นาที โดยให้สถานศึกษา ส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th/ระบบการสอบ V-NET

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามมาตรฐานการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทราบ พร้อมทั้งกำชับให้สถานศึกษาจัดส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องสอบ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการทดสอบต่อไป ทั้งนี้ หากมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแต่ไม่ปรากฏรายชื่อ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวภัทรวดี พุดซ้อน โทร. ๐๘๗ ๔๒๑ ๒๓๓๖

